



ที่ นม ๐๐๑๗.๓/ว ๒๕๕๙

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไถย นม ๓๐๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง เชิญประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ฝ่ายทหาร) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา อัยการจังหวัดทุกแห่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑-๗ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด นายกองค้การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครราชสีมา นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยจังหวัดกำหนดจัดประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นครราชสีมา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ส่วนราชการใดมีข้อราชการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม ให้จัดทำเอกสารสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ ชุด และจัดทำข้อมูลการนำเสนอในรูปแบบ Microsoft PowerPoint ความยาวไม่เกิน ๕ นาที จัดส่ง ให้สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการนำเสนอ ในวันประชุม

๒. ส่วนราชการใดประสงค์จะประชาสัมพันธ์โดยเอกสาร ให้จัดทำข้อมูลเป็นแผ่น CD พร้อมเอกสารจำนวน ๑๐ ชุด ส่งสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อนำลงเว็บไซต์ จังหวัดนครราชสีมา โดยไม่ต้องนำเอกสารมาแจกในที่ประชุมอีก (Paperless)

๓. หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ มีความประสงค์จะรายงานตัว ต่อที่ประชุม ขอให้แจ้งสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อนำเข้าวาระ แนะนำตัว หัวหน้าส่วนราชการ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ระเบียบวาระ การประชุม และเอกสารที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา www.nakhonratchasima.go.th หัวข้อ “งานประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการตามสังกัด

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๗๙๘

(นายสมหมาย วิเชียรฉันท)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา